

THÔNG BÁO

PHẢN HỒI VỀ CHÍNH SÁCH PHÍ TRÔNG MUỘN

NĂM HỌC 2025-2026

Kính gửi: Quý Phụ huynh học sinh,

Trước tiên, Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Phụ huynh đã luôn đồng hành và đóng góp ý kiến xây dựng trong quá trình triển khai Chính sách trông muộn, qua các kênh liên hệ chính thức của Nhà trường. Nhà trường hiểu rằng việc sắp xếp thời gian đưa đón con sau giờ học đôi khi gặp nhiều khó khăn do công việc và điều kiện giao thông, vì thế, Nhà trường luôn mong muốn tìm giải pháp vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa tạo sự thuận tiện nhất cho phụ huynh.

1. Vì sao cần có Lớp trông muộn?

An toàn của học sinh luôn là ưu tiên số một của Nhà trường. Trong khuôn viên rộng lớn của trường có nhiều khu vực kỹ thuật và tiềm ẩn rủi ro (bể bơi, hệ thống điện, khu vực vận hành...), vì vậy, việc để các con tự do vui chơi trong trường sau giờ tan học mà không có sự giám sát là điều Nhà trường không thể đảm bảo an toàn để thực hiện. Bên cạnh đó, trong bối cảnh xã hội hiện nay, nguy cơ mất an toàn cho trẻ em (như bắt cóc, tiếp xúc đồ ăn – đồ vật độc hại, các hình thức lừa đảo, ...) ngày càng phức tạp, nên quy trình đón – trả học sinh cũng cần được quản lý chặt chẽ hơn.

Chính vì vậy, để phụ huynh yên tâm hơn, từ 17g00 trở đi, tất cả học sinh chưa được đón về sẽ được chuyển vào Lớp trông muộn, có thầy cô phụ trách trực tiếp giám sát, ghi nhận thông tin và đảm bảo an toàn tốt nhất cho học sinh.

2. Chính sách trông muộn đã được áp dụng từ các năm trước

Từ năm học 2023-2024, Inspire Khai Nguyễn đã triển khai chính sách Lớp trông muộn (giữ học sinh ngoài giờ) từ 17g00-18g00 theo hình thức đăng ký trọn gói theo tháng/học kỳ, giống như các Câu lạc bộ ngoài giờ. Tuy nhiên, hình thức này chưa thật sự phù hợp vì nhiều gia đình không phải ngày nào cũng cần gửi con muộn. Vì thế, năm học 2025-2026, Nhà trường cải tiến chính sách với 2 điểm mới:

- **Tính phí linh hoạt theo thực tế phát sinh:** chỉ ngày nào học sinh ở lại muộn mới tính phí, và Nhà trường sẽ tổng hợp báo phí vào cuối tháng.
- **Chia nhỏ khung tính phí:** thay vì tính gói 60 phút như trước, nay được chia thành từng suất 30 phút để phù hợp hơn với thực tế đưa đón.



Đây là nỗ lực của Nhà trường nhằm mang đến sự thuận tiện cho phụ huynh, an toàn cho học sinh và sự ghi nhận cho thầy cô khi dành thêm thời gian trực lớp.

3. Chương trình đồng hành trong Học kỳ I năm học 2025-2026

Thấu hiểu rằng nhiều phụ huynh vẫn cần thêm thời gian để điều chỉnh lịch và sắp xếp việc đưa đón con, Nhà trường quyết định trong Học kỳ I năm học 2025-2026 sẽ thực hiện chương trình đồng hành cùng với phụ huynh như sau:

- Để phụ huynh luôn nắm được thông tin và yên tâm về việc con đang có giáo viên trông ngoài giờ, Nhà trường sẽ triển khai đầy đủ việc tổ chức Lớp trông muộn có giáo viên phụ trách, học sinh được chuyển vào lớp trông muộn và được điểm danh trên ứng dụng Inspire Schools VN từ sau 17g00.
- Với những học sinh được **điểm danh ra về từ Lớp trông muộn trước 17g20**, nhà trường sẽ miễn giảm phí trông muộn những buổi này cho học sinh trong học kỳ 1.
- Học sinh được **điểm danh ra về sau 17g20** vẫn đóng phí trông muộn theo chính sách đã ban hành.

Trong giai đoạn áp dụng chương trình này, Nhà trường vẫn chi trả công tác phí cho thầy cô trực lớp trông muộn, như một cách ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ giáo viên.

Kính thưa Quý Phụ huynh, việc triển khai quy trình đón – trả học sinh và chính sách trông muộn hoàn toàn không nhằm tạo thêm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, mà là giải pháp cần thiết nhằm đặt sự an toàn và an tâm của học sinh – gia đình – thầy cô lên hàng đầu trong bối cảnh xã hội ngày càng nhiều rủi ro như hiện nay. Mọi điều chỉnh trong chính sách đều xuất phát từ mong muốn mang đến sự an toàn, sự an tâm cho gia đình và một môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Nhà trường tin rằng với sự chia sẻ và đồng hành, Gia đình và Nhà trường sẽ cùng nhau xây dựng một môi trường học tập an toàn, nhân văn và bền vững cho các con.

Trân trọng,
Ban Giám Hiệu

TRƯỜNG INSPIRE KHAI NGUYỄN - CƠ SỞ PHẠM HÙNG

